
ความคิดเห็นและขอซักถาม เวทีมาบตาพุด 

หลังการบรรยายสรุปจากเทศบาลมาบตาพุด 

และประสบการณการฟนฟูเมืองมินามาตะ จากเมืองแหงมลพิษสูเมืองแหงสิ่งแวดลอม 

ณ หองประชุมเทศบาลมาบตาพุด จ.ระยอง 16 กุมภาพันธ 2551 

 

คําถาม ขอสังเกต และอ่ืนๆจากผูฟง 

 (นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด) อยากทราบวา ณ ปจจุบัน รูปแบบการจัดการปญหามลภาวะที่เกิดขึ้น จัดการอยางไร มี

การนําไปใชกับอุตสาหกรรมอื่นที่สรางมลภาวะที่อื่นหรือไม  

 (คุณโยชิอิ) ในปจจุบัน ปญหามลพิษที่มินามาตะไดถูกฟนฟูเกือบทั้งหมดแลว ดวยการขุดสารพิษที่ทับถมบริเวณปากอาวมา

ฝงกลบในซีเมนตเปนบริเวณกวาง นับเปนสารปรอทพิษปริมาณมหาศาลที่สุดในญี่ปุน ดานบนบริเวณนั้นใชเปน

สวนสาธารณะ สําหรับสารปรอทในน้ําทะเลก็ยังมีอยู แตมีในปริมาณที่ไมเปนอันตราย มีการวัดความเขมขนสารปรอทใน

ปลามาโดยตลอดปละ 2 ครั้ง คามาตรฐานคือ 0.4 ppm   ปลาที่มินามาตะวัดคาเฉลี่ยได 0.3 ppm  สวนการวัดปรมิาณสาร

ปรอทในรางกายมนุษยวัดทางเสนผม คาเฉลี่ยในญี่ปุนอยูที่ 3  ppm ที่มินามาตะวัดได 2  ppm   ที่โตเกียว 4  ppm  การ

ตรวจสอบน้ําเสียจากโรงงานปจจุบันทําอยางเขมงวดจึงไมมีปญหาอะไร 

เหตุการณมลพิษเมืองมินามาตะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายปองกันมลพิษของประเทศญี่ปุนอยาง

กวางขวาง หลังการเกิดของโรคมินามาตะ กฎหมายที่มีอยูในตอนนั้นมีไมเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ เชน ไมมี

กฎหมายบังคับคุณภาพน้ําทิ้งจากโรงงาน ไมมีกฎหมายหามจับปลาในบริเวณที่เกิดมลพิษ เปนตน  ที่จริงก็มีกฎหมายในเรื่อง

ดังกลาว แตในกรณีเมืองมินามาตะไมสามารถบังคับใชกฎหมายเหลานี้ได หลังจากเกิดโรคมินามาตะขึ้นแลว จึงมีการบังคับ

ใชกฎหมายเรื่องการปลอยน้ําทิ้งจากโรงงาน กฎหมายบังคับคุณภาพน้ําทิ้งของโรงงานอยางเขมงวด กรณีมินามาตะทําให

เกิดกระทรวงสิ่งแวดลอมขึ้นในประเทศญี่ปุนเปนประเทศแรกในโลก เกิดกฎหมายสิ่งแวดลอมพื้นฐานฉบับแรกเกิดขึ้น 

และมีกฎหมายลูกตามมาอีกมากมาย  

จากกรณีโรคมินามาตะ ทําใหประชาชนชาวญี่ปุนมีความตื่นตัวและระมัดระวังดานสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เมื่อ

มีเหตุผิดปกติเกี่ยวกับมลพิษเพียงเล็กนอย ประชาชนในทองถิ่นอื่นและสื่อจะใหความสนใจและใหกําลังใจตอชาวบาน

ดวยกันทันที เมื่อแรกเกิดโรคมินามาตะ สื่อไดทําหนาที่ผิดพลาดอยางรายแรง จากการที่การวินิจฉัยโรคทําไดลาชา สื่อได

นําเสนอขาวผิดๆวาโรคมินามาตะเปนโรคติดตอ ทําใหเมืองมินามาตะเสียช่ือเสียง หลังจากนั้นสื่อจึงพยายามระมัดระวังใน

การเสนอขาวใหตรงกับความเปนจริง  

 



(นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด) หลังเหตุการณที่เกิดขึ้น ในแงกฎหมายที่จะใหรัฐบาลกลางเขามารับผิดชอบ ทางเมืองมินา

มาตะดําเนินการไปถึงไหน มีผลการดําเนินคดีเปนอยางไรบาง 

 (คุณโยชิอิ) ความรับผิดชอบในการกอใหเกิดมลพิษอยูที่บริษัทชิสโสะ ที่ไมมีการปองกันน้ําทิ้งที่มีสารปนเปอนไมใหออกสู

แหลงน้ําสาธารณะ รวมทั้งเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ไมพยายามแกไข ถือวาความรับผิดชอบดานคุณธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคมของบริษัทนั้น  

ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง คือไมมีการควบคุมความเสียหาย ทําใหเกิดผลเสียแพรกระจายออกไปในวง

กวาง  เปนความรับผิดชอบในการทําใหความเสียหายขยายวงออกไป ซึ่งแตเดิมรัฐบาลกลางปฏิเสธความรับผดิชอบนีม้าโดย

ตลอด จนกระทั่ง ศาลสูงสุดไดพิพากษาวาองคการบริหารสวนจังหวัดและรัฐบาลกลางตองรับผิดชอบ เมื่อป 2004 

ความรับผิดชอบของรัฐบาลกลางอีกดานหนึ่ง คือระบบการชวยเหลือผูปวย เนื่องจากรัฐบาลพยายามใหบริษัทชิส

โสะสามารถดําเนินกิจการตอไปได รัฐบาลซึ่งมีหนาที่รับรองผูปวยโรคมินามาตะ จึงตั้งมาตรฐานในการรับรองผูปวยอยาง

เขมงวดมาก ทําใหผูปวยบางรายไมไดรับการรับรองจากหนวยงานรัฐ ซึ่งมีประชาชนแสดงความไมพอใจเปนจํานวนมาก 

การรับรองผูปวยนี้อาจเรียกไดวาเปนการขีดเสนแบงระหวางผูปวยกับคนที่ไมใชผูปวย การขีดเสนของภาครัฐนี้เหมาะสม

หรือไม เปนเรื่องที่ตอสูในชั้นศาลมายาวนาน และศาลก็ยังหลีกเลี่ยงไมตัดสิน 

(คุณโยชิโมโตะ) 

1. โรคมินามาตะ เกิดขึ้นอีกเมื่อป 1971 ในเมืองนีงาตะ โดยชาวนีงาตะเดินเรื่องฟองศาล จนชนะคดีความในที่สุด    

2.  ประชาชนชาวมินามาตะเห็นตัวอยางการฟองรองของชาวนีงาตะที่ไดรับชัยชนะ จึงเดินเรื่องฟองรองเมื่อป 1973 

3. จากนั้นมีการฟองรองเกิดขึ้นอีกมากมาย จนกระทั่งในป 1995 จึงมีการประนอมความระหวางภาครฐักบัผูปวย ซึง่ใชเวลา

ยาวนานถึง 40 ปนับจากเกิดโรคมินามาตะ 

4.  ในป 2004  ศาลสูงสุดพิพากษาวา รัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนจังหวัดตองรับผิดชอบเหตุการณที่เกิดขึ้นใน

ระดับหนึ่ง 

5. ปจจุบันมีประชาชนกวา 5,000 รายที่เปนผูรองเรียนรายใหม และกวา  1,500 รายไดดําเนินการฟองรองตอศาล แมเรือ่ง

จะเกิดขึ้นมาถึง 51 ปแลวแตการแกไขปญหาก็ยังยืดเยื้อไมจบสิ้น ปญหามลพิษเปนปญหาที่หากเกิดขึ้นแลวไมจบงายๆ 

(คุณพัชรี  ตัวแทนชุมชนในมาบตาพุด)  อะไรทําใหประชาชนมินามาตะมีสวนรวมในการจัดการขยะ โดยสตรีเปนผูนํา 

ชุมชนเขามามีสวนรวม 

 (คุณนุมาตะ) เนื่องจากถึงแมจะพยายามนําขยะมาใชเปนทรัพยากรใหมอีกครั้ง ก็ยังไมสามารถลดปริมาณขยะได รัฐทองถิ่น

จึงมาขอความชวยเหลือจากกลุมสตรี และพบวาในขยะเผาไดมีขยะเปยกปนอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากขยะเปยกสวนใหญ



เกิดจากการทําครัวของแมบาน รัฐทองถิ่นจึงมาขอความชวยเหลือทางแมบาน ซึ่งองคกรสตรีที่มาชวยกันทั้งหมดมีสมาชิกถึง

กวาครึ่งหนึ่งของแมบานในเมือง กิจกรรมนี้จึงไดรับความรวมมือในวงกวาง 

 

 (คนระยอง) ชาวมินามาตะมาแลกเปลี่ยนมาใหความรูกับเราวันนี้ ถือวามินามาตะเปนรุนพี่และเราเปนรุนนอง อยากรูวาทาง

เทศบาลมินามาตะจัดการอยางไรในการชวยชาวบาน ทําไมไมชวยต้ังแตชวงแรกที่รูปญหา และเทศบาลฉุกใจคิดอยางไรจึง

หันมาชวยชาวบาน  มีวิธีชวนคนในองคกรเทศบาลอยางไรใหมาชวยกัน ถายอนไปไดกอนจะมีโรคมินามาตะเทศบาลจะทํา

อะไร  ( มินามาตะมีความขัดแยงในชุมชน ระหวางผูไดรับผลประโยชนกับผูเสียประโยชน ทําอยางไรใหประชาชนยอมรับ 

และเขามารวมมือกัน) 

(คุณโยชิอิ) 

1.    ทําไมนายกเทศมนตรีเมืองมินามาตะจึงออกมาขอขมาตอชาวบาน  :  ดังที่กลาวไปแลววาชาวมินามาตะมีทั้งฝายที่

สนับสนุนบริษัทชิสโสะ สนับสนุนรัฐบาล และฝายผูปวยผูเสียหายที่ฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทชิสโสะ  ทางบริษัท

ชิสโสะประกาศวา คนที่เรียกรองคาเสียหายจะทําใหบริษัทชิสโสะลมละลาย และเมื่อบริษัทลมละลายชาวมินามาตะก็จะอยู

ไมได ผูเสียหายตองทุกขทรมานจากการที่คนในครอบครัวลมตาย จากการเจ็บปวยของตนเอง จากความกดดันของสังคม 

จากความโดดเดี่ยว ความยากจน ผูปวยถูกซ้ําเติมจากความทุกขทรมานเหลานี้ การชวยเหลือปญหาจากมลพิษทําไดโดยการ

จายคาเสียหาย แตกลับกลายเปนวา เมื่อไดรับคาเสียหายก็จะยิ่งถูกรังเกียจ ถูกกลาวหาวาเปนผูปวยปลอม ปวยเพื่อเงิน  ไมวา

จะไดรับเงินชวยเหลือมากแคไหน ผูเสียหายก็จะตองทนทุกขทรมาน ไมสามารถใชชีวิตอยางเปนปกติสุขได  ทางเทศบาล

คิดวาผูปวยที่ถูกผลักไสใหทุกขทรมานโดยไมมีสาเหตุ ตองไดรับความชวยเหลือทั้งสองดาน คือ ดานการเงินและจิตใจ ผาน

การกําลังใจ ปลอบโยน และสรางความสัมพันธที่อบอุนระหวางเพื่อนบาน   ความชวยเหลือดานจิตใจนั้น ทั้งบริษัทชิสโสะ 

รัฐบาลกลาง สวนจังหวัด ไมสามารถทําได เพื่อนบานชาวมินามาตะเองเทานั้นที่จะชวยได แตปรากฏวาความชวยเหลือที่ทํา

กันอยูยิ่งไปกดดันผูปวยมากขึ้น ซึ่งเปนความผิดรวมกันของเทศบาลและประชาชนมินามาตะ ความผิดนี้เทศบาลตอง

รับผิดชอบ ทั้งๆที่เทศบาลตองเขาไปชวยผูปวยทางดานจิตใจ ชวยใหชาวบานหันมาชวยดูแล แตในความเปนจริงกลับทํา

ตรงกันขาม จึงตองขอขมาในเรื่องนี้  และแสดงความรับผิดชอบพยายามใหคนในพื้นที่หันหนาเขาหากัน ทําความเขาใจ 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนการขอขมาและปฏิญาณวาตอไปเทศบาลจะหันมายืนอยูขางผูปวยผูเสียหาย  

2.  เจาหนาที่ในเทศบาลทุกคนเปนคนเกงและดี ตระหนักในสิทธิมนุษยชนและความสําคัญของชีวิตมนุษย แตเมื่อเขามาอยู

ในองคกรเทศบาลแลวก็มักจะถูกองคกรครอบไว แลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ถูกรัฐบาลกลางครอบงําอีกช้ันหนึ่ง เมื่อ

นายกเทศมนตรีไดออกมาขอขมา เจาหนาที่จึงมั่นใจวาสามารถจะปฏิบัติอยางที่คิดกันมาไดแลว ทุกคนไดใหความรวมมือ

อยางดี  

3. หากไมมีโรคมินามาตะเกิดขึ้น เมืองมินามาตะก็คงเปนเมืองบานนอกธรรมดาๆที่มีชีวิตเรื่อยๆ แตเมื่อเกิดวิกฤติโรคมินา

มาตะที่เปนภาพดานลบอยางรุนแรง ก็เกิดโอกาสครั้งยิ่งใหญที่เมืองมินามาตะจะไดเปลี่ยนตัวเอง สรางเมืองขึ้นมาเปนเมือง



แหงสิ่งแวดลอมในปจจุบัน สาเหตุที่เกิดกิจกรรมการแยกขยะ คําวาขยะ เริ่มมาจากขยะพิษที่โรงงานชิสโสะปลอยออกมา น้ํา

เสียเปนขยะที่ทําใหแหลงน้ําของเมืองปนเปอนสารเคมี ปลาซึ่งเปนอาหารก็พลอยปนเปอนไปดวย มลพิษไดเกิดขึ้นผานขยะ 

น้ํา และอาหาร หากเราจะเริ่มดําเนินการดูแลดานสิ่งแวดลอม ตองเริ่มตั้งแตเริ่มตน คือเรื่องขยะ ตองควบคุมใหไดอยาง

เขมงวด นี่คือจุดเริ่มตนกระบวนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมของเมืองมินามาตะ   

 (คุณ สุทธิ เครือขายประชาชนภาคตะวันออก ) โรงงานชิสโสะเคยแกปญหาดวยการพยายามปดปากคนที่ตองการเรียกรอง 

เพื่อโรงงานจะไดไมตองแกปญหาบางหรือไม 

(คุณโยชิโมโตะ) บริษัทชิสโสะมีวิธีการดําเนินการหลักๆคือ 

1. จางผูปวยเขาเปนพนักงานของบริษัท เปนวิธีแรก 

2. ใหครอบครัวและญาติของไปเกลี้ยกลอมไมใหผูปวยพูด 

3. จายเงินจํานวนเล็กนอยเพื่อใหหยุดเคลื่อนไหว 

4. ในการฟองรองเปนกลุม บริษัทพยายามจายเงินเพื่อลดจํานวนผูรวมฟอง โดยใหญาติชวยเกลี้ยกลอม 

ยังมีวิธีการอีกหลายอยาง ที่โดงดังมากอีกเรื่องหน่ึง คือ สัญญาเงินเยี่ยมไข โดยบริษัทจะมอบเงินเพื่อใชจายในชวง

ปใหม แลวใหเซ็นสัญญาที่มีใจความวา แมวาจะมีการพิสูจนไดวาบริษัทชิสโสะเปนตนเหตุแหงโรคมินามาตะก็ตาม จะไม

เรียกรองคาเสียหายใดๆเพิ่มเติมอีก ในการทําสัญญานั้นทางสวนจังหวัดก็ไดเขามาเปนพยานดวย 

(คุณโยชิอิ) ซึ่งในชั้นศาลก็ไดมีการพิจารณาสัญญาฉบับนี้ โดยศาลตัดสินวาสัญญาฉบับนี้เปนโมฆะ เนื่องจากขัดกับกฎหมาย

คุมครองสิทธิของประชาชน  

 

 (คุณ สุทธิ) การแกปญหาของบริษัทชิสโสะที่ไดกระทําไปในมินามาตะ ชาวมินามาตะคิดวาเปนรูปแบบการแกปญหาที่

ยั่งยืนหรือไม 

 (คุณโยชิโมโตะ)  ในการแกปญหาที่ยืดเยื้อกันมาถึง 51 ป แตก็ยังไมจบสิ้น ถือเปนรูปแบบการแกปญหาที่ไมถูกตอง 

คุณสุทธิ มอบภาพถายเปรียบเทียบประสบการณมินามาตะกับมาบตาพุด ภาพโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูใกลทะเล มีผูปวย 

ภาพทางมาบตาพุดเปนนักเรียนที่ไดรับผลกระทบและปจจุบันก็ยังปวยอยู มีการประทวงเรียกรองตางๆซึ่งก็ยังไมเปนผล มี

น้ําเสียที่ระบายออกมาจากโรงงานคลายๆกัน ตางกันเพียงวาเด็กๆที่มาบตาพุดยังดีอยูในชวงนี้ แตเด็กที่มินามาตะแสดง

อาการปวยอยางชัดเจน  



 (คุณ )  มีวิธีการอยางไร ใชรูปแบบใดบาง ที่ทําใหรัฐบาลญี่ปุน นายกเทศมนตรีญี่ปุนยอมรับวาโรงงานเปนตนเหตุแหง

มลพิษนั้น และนําไปสูการแกไข ที่มาบตาพุดมีการชุมนุมเรียกรองกระบวนการยุติธรรม แตยังไมสามารถทําใหรัฐบาลเชื่อ 

และนํามาตรการพิเศษมาใชในพื้นที่นี้ได 

 (คุณโยชิโมโตะ,  คุณโยชิอิ) โรคนิมามาตะเกิดขึ้นเมื่อป 1956  รัฐบาลยอมรับวาเปนโรคที่เกิดจากมลพิษเมื่อป 1968 ใชเวลา

ไปทั้งหมด 12  ป บริษัทชิสโสะซึ่งปลอยน้ําเสียปนเปอนสารปรอท เปนบริษัทยักษใหญผลิตสารเคมีที่นําไปใชในการผลิต

พลาสติก ซึ่งเปนกําลังหลักสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุนในชวงเวลานั้น โรงงานชิสโสะที่มินามาตะผลิตสารเคมีดวย

วิธีการทางไฟฟา อยางไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุนมีนโยบายเปลี่ยนกําลังการผลิตสารเคมีเปนการผลิตโดยใชน้ํามัน ซึ่งตองใช

ระยะเวลาในการเตรียมการยาวนานพอสมควร หากในชวงนั้นบริษัทชิสโสะประสบปญหาในการดําเนินกิจการ ก็จะมี

ผลกระทบตอธุรกิจการผลิตแทบทุกประเภทในญี่ปุน เชน การผลิตรถยนต เปนตน บริษัทชิสโสะเองก็กําลังเรงสรางโรงงาน

รับการผลิตวิธีใหมโดยนําเอาผลกําไรที่ไดจากโรงงานในมินามาตะไปใช จึงมีความจําเปนที่รัฐบาลจะตองประวิงเวลา

ในชวงเปลี่ยนผานนี้ โดยรัฐบาลประกาศยอมรับโรคมินามาตะหลังจากระยะเปลี่ยนผานดังกลาวจบสิ้นลงแลว ทําใหไม

เกิดผลกระทบตอกิจการของบริษัทชิสโสะแตอยางใด มีการประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการปลอยน้ําทิ้งจากโรงงานและอื่นๆ

ในภายหลัง จะเห็นไดวามีความเกี่ยวของกันระหวางรัฐบาลกับภาคธุรกิจ รัฐบาลประกาศยอมรับโรคมินามาตะ วาเกิดจาก

สารปนเปอนในน้ําทิ้งจากโรงงาน เมื่อไมมีความจําเปนจะตองประวิงเวลาเพื่อภาคธุรกิจอีกตอไป 

นอกจากนั้นยังมีประชาชนจากทั่วประเทศที่ตองการชวยเหลือผูปวย  รวมกันจัดตั้งเปนเครือขายภาคประชาชน ชวยเหลือให

ผูปวยมีโอกาสฟองรองตอศาลเพื่อเรียกรองคาเสียหาย  

จากเรื่องราวของมินามาตะอยากใหเกิดการเรียนรูและเรียนลัด ไมตองซ้ํารอยเดิม เปนคูเหมือนที่แตกตางกัน  

 

 (คุณเกศินี นิตยสารสารคดี)  ในฐานะที่ญี่ปุนผานประสบการณนี้มาแลว อยากใหสวนปกครองของญี่ปุนฝากถึงสวน

ปกครองของไทย  ภาคประชาชนญี่ปุนฝากถึงภาคประชาชนของไทย และภาควิชาการของญี่ปุนถึงภาควิชาการของไทย 

(คุณโยชิอิ) วันนี้ชาวมินามาตะไดไปที่ปากแมน้ําในนิคม มีโอกาสคุยกับชาวประมง เขาบอกวาจํานวนสัตวน้ํานอยลงมาก 

และนาจะมีสาเหตุเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 50%  ซึ่งเขาคงไมไดมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรอะไรมาอาง 

เปนเพียงสัญชาติญาณของชาวประมง แตผมก็อยากใหใหความสําคัญกับเรื่องนี้ ที่มินามาตะพบโรคเมื่อป 1956  แตมี

สัญญาณบอกเหตุหลายอยางมาตั้งแตเริ่มเขาทศวรรษ 1950 มีปลาทะเลตายเปนจํานวนมากโดยไมทราบสาเหตุ นกทีก่นิปลา

นั้นจูๆก็ตกลงมาตาย แมวที่กินปลาก็เปนโรคและตายไป ชาวประมงเห็นลางรายนี้และหวาดกลัวมาก แตรัฐบาลกลางและ

สวนจังหวัดก็ไมไดวางนโยบายแกไขปญหาแตอยางใด ความผิดพลาดอยางรายแรงของโรคมินามาตะในครั้งนั้น คือ การไม

เช่ือสัญญาณการเตือนจากธรรมชาติ หากมีการจัดการปองกันอยางเรงดวน ความเสียหายก็จะอยูเพียงในวงแคบ การ

เปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม ทางธรรมชาติ แมจะเปนสิ่งเล็กๆนอยๆก็ควรใหความสนใจ 



และภาคธุรกิจมักซิ่งไปขางหนาเพื่อผลกําไร จึงตองมีกฎหมายตางๆเพื่อบังคับใหอยูในกฎกติกา รวมทั้งภาค

ประชาชนตองคอยสังเกตคอยตรวจสอบ ที่นิคมมาบตาพุดมีบริษัทรับจัดการขยะอุตสาหกรรม ซึ่งหากคิดดานหนึ่งก็อาจจะ

วางใจได แตก็มีขอเสียเนื่องจากของเสียเหลานี้จะแอบซอนอยูในนิคม รอดพนสายตาที่คอยตรวจสอบของภาคประชาชน สิ่ง

ที่สําคัญที่สุดคือวิธีการจัดการขยะอุตสาหกรรมนี้ อยากใหทุกคนสนใจในเรื่องนี้ดวย   

(คุณแทน อ.จะนะ จ.สงขลา) ไดฟงตั้งแตที่จุฬาฯจนถึงวันนี้ ผมดูภาพมินามาตะมีหาดสวย ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ มีผัก

ผลไม เหตุใดถึงเปลี่ยนใจไปเปนเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ เมื่อหันไปพึ่งพาอุตสาหกรรมขนาดใหญก็เริ่มมีปญหา 

สุดทายก็เกิดโรคมินามาตะ ใชเวลาแกไขจนปจจุบันก็ยังไมจบ เมื่อเห็นภาพนั้น และไดมาระยองเปนครั้งที่ 9  ทิศทาง

เดียวกันก็เกิดขึ้นที่นี่ รวมทั้งทิศทางของอุตสาหกรรมขนาดใหญก็เริ่มมุงไปทางใตที่บานของผม เริ่มตนมีโรงแยกกาซ มี

ทาเรือ มีโรงไฟฟา และจะมีนิคมอุตสาหกรรมอีกสองหมื่นกวาไร รวมทั้งอุตสาหกรรมปโตรเคมีแบบที่ระยองดวย ผมไม

อยากเปนเมืองพี่เมืองนองหรือเมืองลูก อยากถามวาปญหาที่เกิดขึ้น เรื่องราวมากมาย แกไขยากมากเมื่อเปนอุตสาหกรรม 

ทางมินามาตะย้ํามากใหมองตัวเอง ใหพัฒนาตัวเองขึ้นมา ผมอยากทราบวาคนญี่ปุนคิดอยางไรกับทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมแบบนี้ อุตสาหกรรมขนาดใหญควรจะมีอยูหรือขยายไปทุกเมืองหรือไม  

 (คุณโยชิอิ) การพัฒนาอุตสาหกรรมเปนเรื่องจําเปนในการพัฒนาประเทศ และการนํารายไดเขาสูทองถิ่น คงตองมีตอไป แต

มีความจําเปนที่ตองจัดการใหเกิดการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม ไมใหเกิดผูที่รับเคราะห ผูที่เปนเหยื่อของการพัฒนา

ดังกลาว หากระวังแลวยังมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ภาครัฐและประชาชนทั้งประเทศตองรวมมือกันเขามาชวยเหลือดูแลผูตกเปน

เหยื่อ  อุตสาหกรรมที่เขามาตองมีความรับผิดชอบทางคุณธรรมและทางสังคม ไมสรางมลพิษโดยตองเตรียมพรอมตั้งแต

ระบบเครื่องมือเครื่องจักร กําหนดใหมีผูรับผิดชอบ และคนในทองถิ่นตองเฝาจับตาดูตลอดเวลา มีตัวอยางมากมายที่แสดง

การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเรงรีบ แตตองสะดุดลมเกิดความเสียหายมากมาย มินามาตะมีประสบการณมากอนแลว มาบตา

พุดไมควรตามมาสะดุดลมในเรื่องเดียวกันซ้ําอีก สิ่งที่ทุกคนทําไดและควรทํา คือการสํารวจสภาพปจจุบันที่กําลังเกิดขึ้น 

และนําขอมูลเหลานั้นมาประมวลเขาดวยกันเปนความรูเพื่อใชในการดูแลรักษาสังคมของเราเอง     

(อาจารยคุซะโก มหาวิทยาลัยโอซากา) วันนี้เปนโอกาสที่มีคุณคามากที่ไดพบกับทุกทาน เมื่อสักครูมีความคิดเห็นวา 

ตองการใหผมซึ่งมาจากภาควิชาการของญี่ปุนกลาวฝากอะไรกับภาควิชาการของไทย ซึ่งเรื่องที่จะพูดนี้ก็ไดรับการสะทอน

มาจากชาวมินามาตะ เปนความคิดเห็นตอนักวิชาการรวมทั้งตัวผมเองดวย  

ในการที่นักวิชาการลงมาในพื้นที่ ไมวาจะมาสํารวจ หรือมาชวยเหลือ ขอใหถามตัวเองอยูเสมอวา ทํางานวิจัยไป

เพื่ออะไร เพื่อใคร ขอมูลที่ไดตองไมเก็บไวคนเดียว  และอยาทะนงตัววาเปนนักวิชาการ อยาคิดวาตัวเองฉลาด รูเรื่องอยูคน

เดียว  

ตอไปจะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องที่ไดคุยกันในวันนี้ ผมไดทราบแลววามีเรื่องตางๆเกิดขึ้นมากมาย เรื่องราวของ

มินามาตะที่ไดรับชมรับฟงในวันนี้ หลายทานคงตกใจหรือกังวลมากขึ้น แตหากมองในอีกมุมหนึ่ง ดังที่คุณโยชิอิกลาวไววา 

กรณีมินามาตะใชเวลาถึง 40‐50  ปกวารัฐบาลกลางจะยอมรับผิด  ผมคิดวาเราสามารถเรียนรูและพยายามรนเวลานี้ใหสั้น



ลงได วันนี้ก็มีทางเครือขายนําภาพและเรื่องของมาบตาพุดมาเสนอใหดู แสดงถึงทาทีในการรับรูปญหาและพยายามจะแกไข

ใหได ซึ่งเปนสิ่งที่ดีมาก  

มีเรื่องที่อยากใหทุกคนคิดตอ คือ เงินนั้นสําคัญมากแคไหนสําหรับเรา ผมไดทํางานวิจัยช้ินหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง

ความสุข ไดไปเยี่ยมประเทศภูฏาน คนไทยรูจักและเปนแฟนของกษัตริยจิกมีกันมากมาย ประเทศภูฏานมีนโยบายพัฒนา

ประเทศเพื่อความสุขของประชาชน ในงานวิจัยไดถามคนภูฏานวา ในความสุขของคนภูฏานมีสิ่งใดที่ขาดไมได 3  คําตอบ

หลักคือ  

1. เงินเปนสิ่งจําเปน  

2. มีความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น  

3.  ทุกคนตองมีสุขภาพดี 

อยากใหทุกคนคิดคําตอบของตัวเองบาง วาสิ่งที่ขาดไมไดในความสุขของเราคืออะไร ผมคิดวา คําตอบของคุณก็

คงไมแตกตางจากชาวภูฏานมากนัก แลวเมื่อเรารูวาสิ่งสําคัญในชีวิตของเราคืออะไร ก็ขอใหคิดตอไป วาเราจะทําอะไรเพื่อ

สิ่งนั้นไดบาง สําหรับภูฏาน ไดต้ังหลักการพัฒนาประเทศเพื่อความสุขของประชาชนไว 4 ขอ 

1. เศรษฐกิจ ใชเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเปนหลัก 

2. สิ่งแวดลอมรอบๆตัว 

3. วัฒนธรรมของประเทศ 

4. ธรรมาภิบาล คือมีการปกครองที่เปนธรรม 

 

เรื่องที่กลาวมานี้อาจจะคิดวาเปนเรื่องที่ไกลตัว รัฐบาลกลางตองเปนคนคิดและทํา แตจริงๆแลวในทองถิ่นก็มี

องคกรปกครองซึ่งก็ตองคิดต้ังเปาหมายวาอยากใหทองถิ่นของเราเปนอยางไร ความสุขของประชาชนในทองถิ่นคงจะมี

หลายเรื่อง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆ  เรื่องเหลานี้มีอะไรบาง ควรคิดและใหความสําคัญอยางลึกซึ้ง  

ทราบวามีผูแทน 25  ชุมชนในมาบตาพุดมารวมในวันนี้ดวย ผมอยากใหคิดวาในฐานะประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่ง 

เราจะสามารถทําอะไรไดบาง ผมอยากสรุปจากประสบการณที่ไดรับฟงเรื่องของมาบตาพุดในวันนี้ กับประสบการณที่คุณนุ

มาตะและคุณโยชิโมโตะ ประชาชนตัวเล็กๆในเมืองมินามาตะไดทํามาแลว  

 

1.  เรานาจะเริ่มจากการหันกลับมาทบทวนตัวเอง วาสิ่งที่สําคัญของเรา ของชุมชนเราคืออะไร คนสําคัญ ของสําคัญ สถานที่

สําคัญของเรามีอะไรบาง อยางที่คุณโยชิโมโตะไดเลาใหฟงแลว เราคงตอบไดวา มีทะเล แมน้ํา ลําคลอง ตนไม ผัก ปลา  



อากาศ โรงพยาบาล โรงเรียน สํานักงานเทศบาล และอื่นๆอีกมากมาย แลวลองคิดทบทวนดูวา ในชวงเวลาที่ผานมา อาจจะ

กําหนด 3 ปหรือ  5 ป มีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง คงจะมีทั้งดานดีและไมดี  ผมคิดวาจุดเริ่มตนนาจะอยูที่ การที่ชาวบาน

ทุกคนยอนคิดภาพความเปลี่ยนแปลงตางๆในหัวของตัวเอง   

2.  เมื่อคิดทบทวนเองคนเดียวแลว ตอไปก็มาพูดคุยกันเริ่มจากคนใกลตัว ทั้งในบาน กับเพื่อนบาน คอยๆขยายออกไป เชน

ตอนนี้เรามีปญหาความเจ็บปวย มีอุบัติเหตุ ก็มาคุยกัน วาเราจะชวยกันทําอะไรไดบาง อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆเรื่องเดียว

กอนก็ได เมื่อรวมกันคิดแลวก็จะนําไปสูคําถามที่วา เราจะเริ่มทําการสํารวจขอมูลอยางไร ใครจะสามารถมีสวนรวมในดาน

ใด ซึ่งก็จะนําไปสูความเขาใจวาเรื่องที่เราทําไดมีสวนเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตอยูในชุมชนอยางไร อยากใหเริ่มเลยตั้งแต

วันนี้  

สําหรับแตละบุคคล เราจะทําอะไรไดบาง คงตองยอนกลับไปที่คําถามวา เราตองการอะไรบางในการดํารงชีวิต 

ในประเทศไทยมีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนผูใหแนวทาง ผมอยากใหชาวมาบตาพุด

ชวยกันคนหาวา เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตที่มาบตาพุดตองเปนอยางไร มากกวาที่จะรับมาเพราะเปนแนวคิดจากใน

หลวง อยากจะฝากไววา ขอใหเรียนรูจากตัวอยางของมินามาตะที่เปนรุนพี่ มีประสบการณมากอน อยาไดเดินซ้ําไปในรอย

เดียวกัน วันนี้ขอบคุณทุกทานที่กรุณามาแลกเปลี่ยนขอมูลกันหลายช่ัวโมง ขอบคุณอาจารยสุริชัยและทานนายกเทศมนตรี

ครับ 

(คุณนุมาตะ) ฉันต่ืนเตนและยินดีมากที่ไดเห็นพลังของทุกคนในวันนี้ วามีความมั่นใจและตั้งใจที่จะรวมกันพัฒนาทองถิ่น

มาบตาพุด การรวมตัวในวันนี้มีคนมามากกวาการรวมตัวกันที่เมืองมินามาตะเสียอีก สําหรับปญหามลพิษ ชวงเวลาที่ใชกอ

ปญหานั้นไมนานนัก แตชวงเวลาที่ใชในการแกปญหานั้นยาวนานมาก ไมคุมที่จะปลอยใหเกิดปญหาขึ้นมาแลวจึงตามแก ที่

จริงแลวทั้งสวนปกครองทองถิ่น  ภาคธุรกิจ และชาวบาน ตางก็เปนผูรวมอาศัยอยูในทองถิ่นมาบตาพุดนี้ ทั้งสามฝายนาจะมี

การรวมพูดคุยกันอยางเปดอกบาง และในเวลาของการพูดคุย เราตองฟงและคิดถึงขอจํากัดของคนอื่นดวย ไมใชคิดถึงแต

ความจําเปนของตัวเอง ฟงเรื่องของคนอื่นกอน แลวจึงพูดความตองการของตัวเอง ในฐานะภาคประชาชน เราคงตองเฝา

มอง รับฟง และลงไปหาขอมูลตางๆดวยตัวเอง เพื่อเสริมสรางพลังความพยายามตอสูกับปญหามลพิษใหคงอยูตอไป   

(ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ สํานักงานศาลฎีกา)  คิดวาบทเรียนวันนี้มีประโยชนมากสําหรับคนไทย ไมใชแคเพียงที่มาบตา

พุด แตสําหรับทุกแหงที่มีอุตสาหกรรมและปญหาสิ่งแวดลอม ในฐานะที่อยูในกระบวนการยุติธรรมคิดวาในสวนของคดี

ตางๆตองพัฒนากระบวนการใหคุมครองสิทธิไดอยางแทจริง และใหประชาชนมีทางออกที่จะไมตองทะเลาะกัน จาก

ตัวอยางของมินามาตะจะเห็นวาทางออกหนึ่งก็คือการพูดคุยไกลเกลี่ย ซึ่งศาลยุติธรรมก็เช่ือในกระบวนการพูดคุย

แลกเปลี่ยน จะทําอยางไรใหมีการพูดคุยอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนเวทีในศาลหรือนอกศาล ก็นาจะมีการตอรองที่เปน

ธรรมและคุยกันใหได ขอเปนกําลังใจคะ 

(นายกเทศมนตรี) ขอบคุณคณะจากมินามาตะ ที่ไดมาพูดคุยประสบการณหาสิบเอ็ดปที่ไดรับความขมขื่นมาเปนเวลา

ยาวนานเปนเวลาประมาณสี่ช่ัวโมง เปนสี่ช่ัวโมงที่มีคามาก ขอขอบคุณเปนอยางสูงที่นําประสบการณ ความทุกขทรมาน นํา



สิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองมาเปนครูใหพวกเราทุกคนทุกฝายในที่นี้ พวกเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณสวนนี้เพื่อนําไปปองกัน 

วางมาตรการตางๆที่จะขอความรวมมือจากทุกฝาย เพื่อไมใหเกิดเหตุการณเหมือนที่มินามาตะ ตองขอขอบคุณคณาจารย

และทุกฝาย ครั้งแรกคิดวามีเพียงสองมหาวิทยาลัยแตปรากฏวาวันนี้เรามีแหลงเรียนรูคณาจารยมากันมากมาย ผมเคยพูดกับ

อาจารยสุริชัยแลววาอยากใหที่นี่เปนแหลงเรียนรู อยาคิดวาที่นี่คือคนมาบตาพุด ทุกทานที่เปนนักวิชาการมีความรู พวกเรา

ตางก็เปนคนไทยเหมือนกัน คงจะตองขอความรวมมือในโอกาสตอไป สิ่งใดที่เราชวยคนไทยดวยกันไดก็คงตองระดมกําลัง

ระดมสมองมาชวยกัน ถาคณาจารยทั้งหลายมีลูกศิษยที่จะมาทํางานวิจัยหลายๆเรื่อง ปหนึ่งมีสักเรื่องหรือสองเรื่องก็ยังดี จะ

ไดรวบรวมนํามาบริหารจัดการในลําดับตอไป ขอใหที่นี่เปนแหลงเรียนรูของคนไทย ไมใชเพียงของคนมาบตาพุด  

ทายที่สุดก็ขอขอบคุณคณะมินามาตะ คณาจารยจาก  8  มหาวิทยาลัย ประธานชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งเจาหนาที่

ทุกคนที่มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันนี้ ไดรับประสบการณมากมาย ขอขอบคุณเปนอยางสูง โอกาสหนาก็ยินดีตอนรับ

ดวยความยินดียิ่ง ขอบคุณครับ  

 

(มุทิตา พานิช ถอดความ / เรียบเรียง) 

 


